

แบบรายงาน ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 1 กันยายน 2566)

ชื่อความเสี่ยง : โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคนิควิศวกรรมและพัฒนาต้นแบบ

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
<p>1. การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>การใช้อำนาจในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและจัดทำราคากลางงานก่อสร้างที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	ปานกลาง	<p>1.1 จัดให้มีแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐาน โดยกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ประธาน กรรมการที่มีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น รวมถึงกรรมการจากหน่วยงานอื่น และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการร่วม</p>	ไตรมาส 1	สถาบันได้ดำเนินการกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการคณะต่างๆ โดยให้มีส่วนร่วมจากทั้งผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานเจ้าของโครงการ และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งเป็นการกำหนดองค์ประกอบเช่นเดียวกันกับทุกๆ กรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
		<p>1.2 ดำเนินการจัดอบรมกลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p>	ไตรมาส 3	สถาบันดำเนินการมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566
<p>2. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ</p> <p>คณะกรรมการ ละเลยเพิกเฉย ไม่บริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญา และ</p>	ปานกลาง	<p>2.1 เมื่อได้รับการแต่งตั้ง คณะกรรมการต้องศึกษาสัญญา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด</p>	1 ตุลาคม 2565 ถึง 1 กันยายน 2566	ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาสัญญาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด

เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงตรวจรับงานล่าช้า อาจเป็นไปการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง		2.2 ประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพื่อบริหารสัญญา และติดตามความคืบหน้างาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค ร่วมกับผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1 ตุลาคม 2565 ถึง 1 กันยายน 2566	1. สถาบันได้มีการประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่องในทุกวันพุธ เพื่อบริหารสัญญาและติดตามความคืบหน้างาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค 2. คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีการดำเนินการจัดประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคจากผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน
		2.3 สถาบันกำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติ	ไตรมาส 2	สถาบันได้มีประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด